



ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,497 ปีที่ 16

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ราคา 10 บาท

www.dataneews9.com

ดัน “ถุงมือยาง” ซอฟต์แวร์ แพงเค็ด ตลาดโลก 1.6 ล้านล้านบาท

นายอดิศักดิ์ กองวาริ กล่าวว่ ในปี 2566 ประเทศไทยมีการส่งออกถุงมือยางมูลค่ามากกว่า 43,000 ล้านบาท ขณะที่ตลาดถุงมือยางโลกมีมูลค่าถึง 1.6 ล้านล้านบาท ปัจจุบันไทยถูกจีน เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และสามารถแข่งไทยขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากมาเลเซีย ส่งผลให้เวลานี้ไทยเป็นผู้ส่งออกถุงมือยางอันดับ 3 ของโลก มีตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป และยังมีตลาดรองๆ อีก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประเทศในอาเซียน และอินเดีย แต่โดยรวมแล้วยังมี **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : www.prachachat.net

ภาพจาก : www.nyt9.com



ภาพจาก : www.facebook.com/baacthailand

‘แบรหด’ เกาะเทรหดออกกล่องสุ่ม น. 2 **เปิดบัญชีท้ายปีกับ ธ.ก.ส. มีโชคเวอร์ น. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8



ดิน “อุบิฮิโยงู” ซอฟต์พาวเวอร์ แบงเด็กตลาดโลก 1.6 ล้านล้านบาท

นายอดิศศักดิ์ กองวารี กล่าวว่า ในปี 2566 ประเทศไทยมีการส่งออกอุบิฮิโยงูมูลค่ามากกว่า 43,000 ล้านบาท ขณะที่ตลาดอุบิฮิโยงูของโลกมีมูลค่าถึง 1.6 ล้านล้านบาท ปัจจุบันไทยถูกจีน เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และสามารถแข่งไทยขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากมาเลเซีย ส่งผลให้เวลานี้ไทยเป็นผู้ส่งออกอุบิฮิโยงูอันดับ 3 ของโลก มีตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป และยังมีตลาดรองๆ อีก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประเทศในอาเซียน และอินเดีย แต่โดยรวมแล้วยังมีสัดส่วนน้อยกว่าตลาดหลักคือสหรัฐมาก โดยที่ผู้ผลิตอุบิฮิโยงูรายใหญ่ของโลกแต่ละราย จะมีการพัฒนานวัตกรรมอุบิฮิโยงูอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยจะคว้าโอกาสได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่เอกชนและรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมกัน

“ล่าสุดทางสมาคมฯได้เสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้จัดตั้งคณะทำงานขยายการแปรรูปยางพาราทั้งระบบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเชื่อมต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อทำแผนยุทธศาสตร์อุบิฮิโยงูไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้โรงงานอุบิฮิโยงู มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และเพิ่มการใช้ยางแปรรูปในประเทศ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำให้มากขึ้น และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก ซึ่งอาศัยกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้”

อย่างไรก็ดีโรงงานผลิตอุบิฮิโยงูในประเทศไทยจำนวนมาก เวลานี้ยังขาดการสนับสนุน และไม่มีเจ้าภาพที่จะมาแก้ไขปัญหาจริงจัง อาทิ การวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง งานวิจัยและพัฒนาอุบิฮิโยงูธรรมชาติโปรตีนต่ำ เพื่อลดการแพ้ในผู้บริโภคบางกลุ่ม ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการไปจ้างสถาบันวิจัยชั้นนำในสหรัฐ หรือในยุโรป เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ เพราะการจะปรับเปลี่ยนความคิดเก่า ๆ ที่ถูกปลูกฝังมากกว่า 30 ปี ให้เป็นความคิดใหม่ จะต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในระดับโลกควบคู่ไปด้วย เชื่อว่าหากทำสำเร็จ นอกจากจะกอบกู้ตลาดสหรัฐ และยุโรปได้แล้ว ยังเป็นโอกาสของไทยอีกมาก ในฐานะแหล่งวัตถุดิบยางพารา และนำยางขึ้นอันดับ 1 ของโลก

นายอดิศศักดิ์ กล่าวอีกว่า เวลานี้ผู้ส่งออกอุบิฮิโยงูยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกในปี 2568 ได้แก่ 1.สงครามอิสราเอล-ฮามาส ที่ขยายวง และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ และมีทิศทางการยกระดับรุนแรงขึ้น 2.สหรัฐในยุคโดนัลด์ ทรัมป์ จะขึ้นภาษีสินค้าจีน จะทำให้อานิสงส์อาจตกไปอยู่กับการนำเข้าอุบิฮิโยงูจากมาเลเซียแทน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว สมาคมอุบิฮิโยงูฯ กำลังหาทางงบประมาณเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของอุตสาหกรรม โดยให้ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) หรือสถาบันที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน มาช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ในส่วนต่างๆ ทั้งนี้ภาคเอกชน และราชการต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตอย่างยั่งยืนของอุบิฮิโยงูไทย โดยรัฐบาลต้องประกาศเป็นโปรดักส์แชมปีเปียน หรือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก (ที่มา : www.thansettakij.com)

‘แบรนด์’ เกาะเทรนต์ออกกล่องสู่ม

น.ส.จตุรพร ธนาพรสังสุทธิ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชนาบริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญและตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย ความงาม และจิตใจ โดยเฉพาะเทรนด์อาหารสุขภาพที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ปรับสมดุลระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ประกอบกับแบรนด์ยังเน้นทำการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคในทุกโอกาส ไม่จำกัดเฉพาะช่วงเทศกาล ควบคู่กับการพัฒนาดีไซน์ที่มีให้เลือกหลากหลาย ส่งผลให้ชุดของขวัญของแบรนด์เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ และความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม

สำหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปี บริษัทจึงเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “ให้แบรนด์แทนกำลังใจ เริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกัน” โดยดึง แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ มาเป็นพิธีกรขึ้นเดอรับอกเล่าเรื่องราวของช่วงเวลาส่งท้ายปีช่วงเวลาที่คุณนรอคอยในการใช้เวลาพร้อมกับคนที่รัก และเคารพ เพื่อริชาร์จพลังกาย พลังใจ หลังจากผ่านเรื่องราวมากมายตลอดทั้งปี ซึ่งแบรนด์เปรียบเสมือนตัวแทนของความห่วงใย ความปรารถนาดี เป็นกำลังใจที่มอบให้แก่กัน เพื่อเติมเต็มพลังใจให้ก้าวต่อไปในพุทธศักราชใหม่ 2568 ได้อย่างมีพลังและมั่นใจ โดยภาพยนตร์โฆษณานี้ยังช่วยตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านกระเช้าและชุดของขวัญพรีเมียมเพื่อสุขภาพ

นายณภิส ศศิวิมลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจ คือ การนำเทรนด์กล่องสู่ม มาเป็นจุดขาย โดยเป็นกล่องแชร์ความสุข ชุดของขวัญพิเศษ ที่รวม 9 ของขวัญขนาดเล็กไว้ในกล่องใหญ่ แชร์ให้ได้รับได้หลากหลายสูงสุดถึง 9 คน เพื่อส่งต่อสุขภาพดีพร้อมคำอวยพรดี ๆ บนกล่องที่แตกต่างกัน อาทิ มีความสุขตลอดปี, ขอให้เปล่งประกาย มั่นใจ ฯลฯ ให้คนรอบข้าง ซึ่งสามารถสร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชอบประสบการณ์แปลกใหม่และคาดเดาไม่ได้ รวมถึง ช่วยสร้างประสบการณ์เชิงบวกและกระแสในโซเชียลมีเดีย พร้อมจัดโปรโมชั่นกันยายนลดสูงสุด 27% ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2568

นอกจากนี้ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี บริษัทฯ จับมือกับธนาคารยูโอบี มอบส่วนลดพิเศษให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ช่วยดูแลสุขภาพและมอบให้กันแทนกำลังใจ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันอย่างเต็มที่ (ที่มา : www.dailynews.co.th)

เปิดบัญชีท้ายปีกับ ธ.ก.ส. มีโชคเวอร์

เปิดบัญชี ธ.ก.ส. ก็มีสิทธิรับ “สลากทวีสิน ชุดสลากมรดก” มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท!!! ความแสบปีแห่งปีมาแล้วว้าวว กับกิจกรรม “เปิดบัญชีท้ายปีกับ ธ.ก.ส. มีโชคเวอร์!!!” เพียงเปิดบัญชี ธ.ก.ส. ก็มีสิทธิรับ “สลากทวีสิน ชุดสลากมรดก” มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท!!! ร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Page: ธกส BAAC Thailand หรือ <https://www.facebook.com/share/p/VHevU4hmK8z6uu9/?mibextid=WC7FNe> ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 67 – 25 ธ.ค. 67 เวลา 18.00 น.

- วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 3 สัปดาห์ ที่ Facebook Page: ธกส BAAC Thailand
- สัปดาห์ที่ 1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 รางวัล วันที่ 13 ธ.ค.67 เวลา 18.00 น. (คัดเลือกจากผู้ที่เปิดบัญชี ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 2-11 ธ.ค.67)
 - สัปดาห์ที่ 2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 รางวัล วันที่ 20 ธ.ค.67 เวลา 18.00 น. (คัดเลือกจากผู้ที่เปิดบัญชี ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 12-18 ธ.ค. 67)
 - สัปดาห์ที่ 3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 รางวัล วันที่ 27 ธ.ค.67 เวลา 18.00 น. (คัดเลือกจากผู้ที่เปิดบัญชี ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค. 67)
- (ที่มา : www.dailynews.co.th)



วันที่ 18 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระเกษียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ไม่แก่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
ค่า Extra Change	300,000
ค่าส่งเวลาในการปรับปรุงงบการเงินรอบปีบัญชี	400,613

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีธรรมนิติเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดพกตราออกและคำนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนการประชุม จำกัดพระตะกุนถึง



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน)

(นายอมรศักดิ์ นฤจุฑา)
ประธานกรรมการบริษัท

1
สิ่งส่งมาด้วย 1

บริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

วันที่: 3 ตุลาคม 2567
สถานที่: ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระเกษียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายอมรศักดิ์ นฤจุฑา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประชาฯ แสดงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 8 คน นับจำนวนหุ้นได้ 720,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับรายงานประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ)

ประธานฯ ได้เสนอรายงานงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ) ต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ) ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ) ตามที่นำเสนอในที่ประชุม



ข้อที่สามพันสอง

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นของบริษัท

เจ้าชดเชยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นของ

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้น

ข้อที่สามพันสี่

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปร

- ข้อ 1. ชื่อบริษัทใหม่เป็นดังนี้
ชื่อบริษัท "บริษัท สยาม ดีลิทส์ จำกัด (มหาชน)"
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Siam Dessert Public Company Limited"
ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 39 ข้อ
ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้
ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านบาท)
หุ้นสิทธิพิเศษ -ไม่มี- หุ้น (-หุ้น)
ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม

ข้อที่สามพันสาม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุม พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 28,000,000 บาท โดยการ

ข้อที่สามพันสี่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

6
 6
 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ้างเพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ้างเพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้กำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดซื้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามร่างข้อบังคับที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

7
 7
 7

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการแปรรูปบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีกรรมการผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้น และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีอายุตามดังต่อไปนี้เป็นการรวมและกรรมการอิสระของบริษัท

1. นายอมรศักดิ์ เกตุจตุรย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายทินพันธุ์ วัฒนอักษรโกดิน กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวรวิพร สุดพิง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ
4. นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวสุดานา ปายเจริญ กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ พิริยะจระไนต์ กรรมการอิสระ
7. นางสาวสุวิสา นริ่งบำรุงศักดิ์ กรรมการอิสระ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนบริษัทตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

8
 8
 8

- (ข) พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ "นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทินพันธุ์ วัฒนอักษรโกดิน หรือ นางสาวรวิพร สุดพิง และประทับตราสำคัญของบริษัท"
- (ค) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน/เดือน)	20,000 บาท
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	7,000 บาท
- กรรมการบริหาร	5,000 บาท

9
 9
 9

คณะกรรมการสรรหา	
- ประธานกรรมการสรรหา	7,000 บาท
- กรรมการสรรหา	5,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าสัมมนา จัดเลี้ยง เป็นต้น	รวมกับเบี่ยประชุม และเงินเดือนไม่เกิน 3 ล้านบาท
4. โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในปี 2567 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย
หมายเหตุ :	
1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 2,500,000 บาท	
2. ค่าเบี่ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่านที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	
3. กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอดังข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอดังข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ

10

ข้อที่ส่งมาด้วย 1

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1. นางสาวโรติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- 2. นางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 หรือ
- 3. นางสาวสุทินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ

แห่งสำนักงานบริษัทสอบบัญชีรวมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ตรวจสอบงบการเงินกลุ่มส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (BOI) 40,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

11

ข้อที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ทำเป็นใบการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่าการดำเนินการของจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้มอบอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้มอบอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม


ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้มอบอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น

12


ข้อที่ส่งมาด้วย 1


วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ผู้ตรวจงานการประชุม (นางสาวกัญญา มุนเภา)

เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้ตรวจงานการประชุม (นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติรายงานการประชุม (นายสมศักดิ์ เกตุชูบุญ) ประธานคณะกรรมการบริษัท

ข้อที่ส่งมาด้วย 2

แบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.

พิจารณาอนุมัติ 20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้น優先สิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบอำนาจให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งซึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระตะเภา อำเภอมะนัง จังหวัดตรัง ซึ่งวันครบรอบวันที่จะเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาบริหารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินปันผลปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้ในการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใดในเอกสารนี้จากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำดังที่ระบุ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพื่อหมายดีเป็นเจ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งอำนาจกันให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการที่ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นายบุคคล
3. ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกาศนียบัตรมอบอำนาจฉบับนี้

ใบประกาศนียบัตรมอบอำนาจแบบ ๑

การมอบอำนาจในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระบัว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมหรือที่ซึ่งตั้งอยู่ในวัน เวลา และสถานที่ที่แนบมา

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ("ท่าน") ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (รวมเรียกว่า "การประชุมผู้ถือหุ้น") บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับขี่ ภาาถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการได้โดยอิสระระหว่างท่านกับบริษัทในช่องว่างระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

- 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยื่นข้อเสนอกับผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดที่จำเป็นตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 ฐานประโยชน์หรือชอบธรรมตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกวางแผนการประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์หรือชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่มีเจตนาที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดของบุคคลผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างปลอดภัยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้จัดไว้
3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง
4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 1 ปี
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอไม่ให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น หรือที่ท่านสะดวกเผยแพร่แก่บุคคลอื่น รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลประการใด

ท่านสามารถติดต่อมายังนางสาวกัญญา บุณนาค ฝ่ายธรรมาภิบาลบริษัท ของบริษัทได้ที่ E-mail : secretary@sdmadesign.co.th เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผิดใจหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10142 โทร: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@ddp.go.th

บริษัท วิทีเสิร์ส ปราจีนบุรี จำกัด
104/9 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วิทีเสิร์ส ปราจีนบุรี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท วิทีเสิร์ส ปราจีนบุรี จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 104/9 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

วีรวัฒน์ จวงจันทร์

(นายวีรวัฒน์ จวงจันทร์)



158 EMMANUEL Bldg., RAJCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10310, THAILAND. TEL : 02-247-3130-4 FAX : 02-246-1720

บริษัท ไตรกรุป รัชดา จำกัด

158 อาคารเอ็มมานูเอล
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไตรกรุป รัชดา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 158 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิ ปัญจทรัพย์, นายชุมพงศ์ ภูมยะภูติ)

กรรมการ

บริษัท สเปเชียล ที.พี. จำกัด

595 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สเปเชียล ที.พี. จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สเปเชียล ที.พี. จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 595 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย สุดาลังกา

(นายธวัชชัย สุดาลังกา)



158 EMMANUEL Bldg., RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10310, THAILAND. TEL : 02-247-3130-4 FAX : 02-246-1720

บริษัท 3 พร จำกัด

158 อาคารเอ็มมานูเอล
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 3 พร จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2567 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 158 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิ ปัญจทรัพย์, นายชุมพงศ์ ภูมยะภูติ)

กรรมการ



บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Glass Industries Public Company Limited

A Subsidiary of BJC

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2

บริษัทขอแจ้งให้ทราบ โดยทั่วกันว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 6.51 บาทของทุนเรือนหุ้น 117,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 73.9 ของกำไรสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มกราคม 2568

ประกาศมา ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567

บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

-ลงลายมือชื่อ-
วิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ
(กรรมการผู้รับมอบอำนาจ)

ประกาศลดทุน

บริษัท คอนคอร์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท คอนคอร์ดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มีมติพิเศษเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ให้ลดทุนของบริษัทจากเดิม สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาท (376,000,000) แบ่งออกเป็น สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหุ้น (3,760,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100) ลงมาคงเหลือ เก้าสิบล้านบาท (94,000,000) แบ่งออกเป็น แปดแสนสี่หมื่นหุ้น (940,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)

ฉะนั้น หากผู้ใดจะคัดค้านการลดทุนนี้ ก็ให้ขอยื่นคำคัดค้านต่อบริษัท ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 75 ซอยลาดปลาเค้า 40 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567

(นายธนาเดช วงษ์ศิริ)

78 หมู่ 3 ซอยศรีวิชัย ถนนพหลโยธิน กม.18 แขวงคลองจั่น อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2769-3600 โทรสาร : 0-2769-3501 ทะเบียนเลขที่ 0107537000041
78 Moo 3 Soi Watwanwong Bangna Trad Rd. 18 Km. Hongsriwit, Bangkok, Samutprakarn 10540 Tel : 0-2769-3600 Fax : 0-2769-3501 Registration No. 0107537000041

บริษัท ทีเอสไอ คอนแทรกต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสไอ คอนแทรกต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 231-23/1 ซอยภาวนา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาลของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นาย ควาง หิยัง พุ่ง
กรรมการ

บริษัท วันเดอร์ฟูล เอเชียน แอนด์ ทรานเวล จำกัด

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วันเดอร์ฟูล เอเชียน แอนด์ ทรานเวล จำกัด

ด้วยบริษัทฯ จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 40/37 หมู่ที่ 8 แขวงคูฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฉะนั้น จึงขอเชิญท่านมาประชุม โดยพร้อมเพียงกันตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

กรรมการ



สยามอินเตอร์คอมเมอร์เชียล
จรรยาบรรณ กิปรอบรู้ได้

ที่ MT-SIA-GSD-EGM.02/24

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามอินเตอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

มีที่สำนักงานฯ สำนักงานรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 บริษัท สยามอินเตอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด เลขที่ 180 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งมติที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองการจ่ายหุ้นในเครือ (บริษัท เซีย อินชิวินส์ โปรดักส์ จำกัด)

วาระที่ 5 พิจารณารับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันโดยขอคุณด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม สุจิตต์)

กรรมการบริษัท / เลขาธิการบริษัท

บริษัท สยามอินเตอร์คอมเมอร์เชียล จำกัด
เลขที่ 180 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
☎ สยามอินเตอร์คอมเมอร์เชียล ☎ sia.co.th ☎ @sia.co.th ☎ 02-119-7111

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท บริษัท ภูมิภาพเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพรว จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0545564000345

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท บริษัท ภูมิภาพเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพรว จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัท นี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดคิดค่าชำระหนี้ หรือ ยื่นคำทวงหนี้ ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 191/7 หมู่ที่ 4 ตำบลคอนมูน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ 20 ธันวาคม 2567



บริษัท กระสอบเกษตร จำกัด

เลขที่ 613-617 ถนนทรงวาด

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ 0105526023817

20 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่ 613-617 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแก้ไข ข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 6.
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ขอขอบคุณด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัช ยงสกุลโรจน์) กรรมการ

(นางสาวใจทิพย์ ธรรมจรธรรม) กรรมการ

บริษัท โคมไฟว์ สตาร์ จำกัด

20 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โคมไฟว์ สตาร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 72/12 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจอกรรมาการ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัช คอกจันทร์ภิรมย์)

กรรมการบริษัท



ก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ

ชำระเงิน

ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line

ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

จ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	เปลี่ยนชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระภาษี	แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท ควบบริษัท
แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เข้า-ออก	

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयด์ทรัพย์สิน
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉนด, ลัมละขาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราลงประกาศ

กรุงเทพ
214 บาท

ต่างจังหวัด
246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งการพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งการพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563

02 853 3797-8 | 085 055 9306 | 093 124 5048 | LINE: pjbusiness

www.datanews9.com

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240